

QUỐC HỘI KHÓA XIV
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
TỈNH ĐIỆN BIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 11/ĐDBQH-VP

Điện Biên, ngày 19 tháng 9 năm 2018

V/v thông báo kết quả giải quyết,
trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ

họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

VĂN PHÒNG HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN	
ĐẾN	Số: 3513
	Ngày: 19/9
Chuyển:	
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi:

- Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên;
- Các đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Điện Biên;
- Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Điện Biên Phủ;

Thực hiện Luật tổ chức Quốc hội, Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT-UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp gửi đến Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố và các vị đại biểu Quốc hội tỉnh nội dung trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV (*thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh*) để giám sát, chỉ đạo và thông báo đến cử tri.

Đề nghị lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Điện Biên Phủ, Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh quan tâm chỉ đạo đăng tải nội dung giải quyết, trả lời trên các phương tiện truyền thông để cử tri được biết, theo dõi (*có tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri kèm theo*).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo & Chuyên viên VP;
- Lưu: VT.

Epas: 72317

TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
KT. TRƯỞNG ĐOÀN
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN



Mùa A Vàng



Điện Biên, ngày 19 tháng 9 năm 2018

TỔNG HỢP
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV
(thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương)

Trong đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đã tổng hợp, đề nghị UBND tỉnh giải quyết 10/10 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Đến nay, 09/10 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trả lời, Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp như sau:

I. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Cử tri phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ: Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên đã quyết nghị hủy bỏ thu hồi đất đối với Dự án Trung tâm thể dục, thể thao tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, đến nay các hộ dân trong khu vực dự án vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cuộc sống hết sức khó khăn do Nhà nước không đầu tư cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường ô nhiễm và các hộ dân không được xây dựng nhà kiên cố, không được tách hộ... Đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh để nhân dân được đảm bảo các quyền lợi hợp pháp và sớm ổn định cuộc sống.

Trả lời: (Văn bản số: 190/BC-STNMT ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường).

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Điện Biên Phủ tiến hành rà soát, xác định vị trí các thửa đất đã thu hồi nhưng chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, trình UBND tỉnh Điện Biên tại Tờ trình số 122/TTr-STNMT ngày 23/5/2018 đề nghị hủy bỏ một phần hiệu lực thu hồi và giao đất tại Quyết định số 1980/QĐ-UB ngày 15/11/2002 của UBND tỉnh.

Sau khi UBND tỉnh Điện Biên ban hành quyết định hủy bỏ một phần hiệu lực thu hồi và giao đất tại Quyết định số 1980/QĐ-UB ngày 15/11/2002 của UBND tỉnh; đề nghị UBND thành phố Điện Biên Phủ chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định để nhân dân được đảm bảo quyền lợi hợp pháp và sớm đảm bảo cuộc sống.

2. Cử tri Trung đoàn bộ binh 82: Hiện nay, trên diện tích đất của Trung đoàn Bộ binh 82 có 02 khu gia đình quân đội (đất do Trung đoàn Bộ binh 82 cho gia đình quân nhân mượn làm nhà ở). Vừa qua, Bộ tư lệnh quân khu II đã đồng ý chủ trương bàn giao diện tích đất của các khu gia đình quân đội cho địa phương quản lý để thực hiện chính sách hỗ trợ, giảm bớt khó khăn về nhà ở đối với các gia đình quân đội. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung thực hiện việc nhận bàn giao diện tích đất trên và có các chính sách hỗ trợ khi tiến hành giao đất cho các hộ gia đình quân nhân.

Trả lời: (Văn bản số: 190/BC-STNMT ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường).

Ngày 22/5/2018, Bộ tư lệnh Quân khu 2 đã có văn bản số 420/BTL-CHC về việc bàn giao các khu gia đình quân đội ra địa phương quản lý. Theo đó, dự kiến bàn giao 02 khu gia đình (khu gia đình Trung đoàn và khu gia đình bệnh xá) của Trung đoàn 82 tại địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ; UBND tỉnh Điện Biên đã có Văn bản số 1438/UBND-KTN ngày 31/5/2018 giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND thành phố Điện Biên Phủ làm việc với Trung đoàn 82 thống nhất rà soát chi tiết toàn bộ diện tích đất các khu gia đình quân nhân để tham mưu UBND tỉnh xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với Trung đoàn 82 và đề nghị Trung đoàn 82 rà soát chi tiết toàn bộ diện tích đất khu gia đình Trung đoàn và khu gia đình bệnh xá, báo cáo hiện trạng về số hộ gia đình quân nhân được Trung đoàn 82 cho mượn đất làm nhà ở kèm theo Bản đồ trích đo địa chính diện tích khu đất trả ra để địa phương quản lý và Giấy tờ cho mượn đất để làm nhà ở. Hiện tại, Trung đoàn 82 đang tiến hành rà soát chi tiết và trích đo địa chính diện tích khu đất khu gia đình Trung đoàn và khu gia đình bệnh xá. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục có văn bản đôn đốc Trung đoàn 82 khẩn trương rà soát, báo cáo để tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.

II. SỞ TÀI CHÍNH

1. Cử tri xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng: Theo quyết định của UBND tỉnh phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch năm 2018 đối với khu vực Mường Ảng là 7.600 đồng/m³ (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và phí bảo vệ môi trường đối với nước sạch). Theo đó, có khoảng 400 hộ của 04 bản (bản Kéo, bản Sáng, bản Hón, bản Cói) của xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng thuộc khu vực đặc biệt khó khăn nhưng phải chi trả mức giá nước tiêu thụ bằng mức giá trong khu vực thị trấn Mường Ảng. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh mức giá nước phù hợp với khu vực đặc biệt khó khăn để các hộ dân nghèo có điều kiện chi trả và được sử dụng nước sạch.

Trả lời: (Văn bản số: 1266/STC-QLG ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Sở Tài chính).

Giá tiêu thụ nước sạch năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 01/02/2018, được xác định đúng theo quy định hiện hành về nguyên tắc xác định giá tiêu thụ nước sạch quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn "Giá tiêu thụ nước sạch phải được tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất hợp lý, giá thành toàn bộ trong quá trình sản xuất, phân phối, tiêu thụ (bao gồm cả chi phí duy trì đầu nối)" và không được ngân sách nhà nước cấp bù. Trong Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 quy định giá tiêu thụ nước sạch của đơn vị cấp nước không phân biệt theo thành phần kinh tế; không phân biệt đối tượng sử dụng nước được xác định cho từng mục đích sử dụng nước khác nhau.

Mức giá nước sinh hoạt bình quân cho các hộ dân cư khu vực thành phố Điện Biên Phủ là 14.350 đồng/m³ (gồm 04 mức giá theo bậc thang), giá nước tại huyện Mường Ảng là 7.600 đồng/m³ chỉ bằng 53% so với bình quân mức giá nước sinh hoạt cho các hộ dân cư khu vực thành phố Điện Biên Phủ, mức giá trên được tính toán phù hợp với khả năng chi trả của từng khu vực.

2. Cử tri Trung đoàn bộ binh 82: *Hàng năm Bộ Quốc phòng cấp ngân sách để chi trả tiền điện, nước theo giá sinh hoạt nhưng hiện nay Trung đoàn bộ binh 82 phải chi trả tiền điện, nước như các đơn vị sự nghiệp và giá cao hơn nhiều so với các đơn vị quân đội tại các tỉnh, thành phố dẫn đến không đảm bảo nguồn kinh phí để thanh toán. Đề nghị UBND tỉnh có chính sách trợ giá điện, nước để các đơn vị quân đội đảm bảo điện, nước sinh hoạt cho bộ đội.*

Trả lời: (Văn bản số: 1266/STC-QLG ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Sở Tài chính).

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giá tiêu thụ nước sạch được tính toán cho từng mục đích sử dụng nước bao gồm: sinh hoạt các hộ dân cư; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện), phục vụ mục đích công cộng; hoạt động sản xuất vật chất; kinh doanh dịch vụ. Như vậy Trung đoàn Bộ binh 82 thực hiện chi trả tiền nước như các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện), phục vụ mục đích công cộng là đúng quy định và giá nước được quy định cho tất cả các đối tượng trong nhóm.

Mặt khác, bình quân 6 tháng đầu năm Trung đoàn bộ binh 82 sử dụng khoảng 2.000 m³ nước, nếu tính theo giá nước sinh hoạt bậc thang thì Trung đoàn Bộ binh 82 phải chi trả số tiền nước hàng tháng là: $(10\text{m}^3 \times 8.400\text{đồng}) + (10\text{m}^3 \times 10.500\text{đồng}) + (10\text{m}^3 \times 12.500\text{đồng}) + (1970\text{m}^3 \times 26.000\text{đồng}) = 51.534.000$ đồng/tháng (chưa bao gồm thuế VAT, phí bảo vệ môi trường đối với nước sạch).

Nhưng hiện nay Trung đoàn Bộ binh 82 đang nộp theo giá nước như các đơn vị hành chính sự nghiệp là $12.600 \text{ đ/m}^3 \times 2.000 \text{ m}^3 = 21.200.000$ đồng/tháng (chưa bao gồm thuế VAT, phí bảo vệ môi trường đối với nước sạch) chỉ bằng 50% so với số tiền phải nộp theo giá nước sinh hoạt.

III. CÔNG AN TỈNH

Cử tri xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng: Hiện nay tình trạng xuất cảnh trái phép qua biên giới (Trung Quốc) khá phổ biến, có chiều hướng gia tăng, nhất là phụ nữ. Đề nghị UBND tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và có các giải pháp tích cực ngăn chặn đẩy lùi tình trạng này.

Trả lời: (Văn bản số: 1155/CAT-TM ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Công an tỉnh Điện Biên).

Thời gian qua, tình trạng công dân xuất cảnh trái phép, nhất là sang Trung Quốc diễn ra phức tạp. Theo thống kê từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh có 5.971 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc (trong đó, toàn huyện Mường Ảng có 309 trường hợp). Qua điều tra, xác minh cho thấy, mục đích xuất cảnh sang Trung Quốc của hầu hết các trường hợp nói trên là đi lao động làm thuê, đối tượng chủ yếu là lao động phổ thông; độ tuổi từ 18 đến 45; công việc thường là chăm sóc cây trồng, thu hoạch nông sản, bốc vác, phụ xây...; thu nhập trung bình quy đổi từ 200.000đ đến 350.000đ/ngày; số này đều là xuất cảnh trái phép, lao động tự phát nên tiềm ẩn nhiều rủi ro, như: *Bị chủ thuê lao động đối xử thô bạo, chiếm đoạt tiền công, phụ nữ có nguy cơ bị lạm dụng, xâm hại tình dục; có thể bị bắt, bị đẩy đuổi về nước, thậm chí bắt giam bất cứ lúc nào do không có giấy tờ hợp pháp...* Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên do đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, thiếu thốn; nhu cầu lao động phổ thông và giá ngày công lao động tại Trung Quốc cao hơn Việt Nam.

Trước tình hình trên, thời gian qua Công an tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nhiều giải pháp để ngăn chặn như: (1) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân về việc làm, về an toàn lao động; (2) Triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; triển khai thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu lao động; (3) Thành lập đoàn công tác liên ngành đi học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh có đường biên giới giáp với Trung Quốc về phương pháp hợp tác quản lý người lao động Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc làm thuê; (4) Chỉ đạo lực lượng chức năng, nhất là lực lượng Công an tập trung phát hiện làm rõ đối tượng có hành vi tuyên truyền, lôi kéo, tổ chức cho công dân trên địa bàn xuất cảnh trái phép; (5) Ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 26/6/2018 thực hiện Chỉ thị 01-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh

ngăn chặn người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay.

Đối với lực lượng Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện tốt chức năng phòng, chống tội phạm, cụ thể: (1) Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức họp dân để tuyên truyền vận động, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động xuất cảnh trái phép; (2) Thường xuyên rà soát, thống kê số liệu xuất cảnh trái phép ra nước ngoài lao động làm thuê; xác minh, làm rõ đưa ra kiểm điểm trước dân những trường hợp xuất cảnh trái phép trở về địa phương để răn đe, giáo dục chung; (3) Tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp các giấy tờ thủ tục pháp lý cho công dân tỉnh Điện Biên xuất, nhập cảnh ra nước ngoài; (4) Rà soát, đưa vào diện quản lý, đấu tranh và củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức người khác trốn ra nước ngoài trái phép, mua bán người... Kết quả, từ 2013 đến nay, đã xử lý hình sự 08 vụ, 09 đối tượng về hành vi "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài" (trong đó, riêng huyện Mường Ảng 04 vụ, 05 đối tượng); 70 vụ, 128 đối tượng về hành vi "Mua bán người", giải cứu được 145 nạn nhân.

Mặc dù đã triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp như trên, tuy nhiên, tình trạng công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê vẫn chưa được kiểm chế, ngăn chặn. Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tham mưu quyết liệt cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra. Đề nghị UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ và các sở, ngành liên quan tiếp tục chuẩn bị nội dung tổ chức hội đàm, ký kết thỏa thuận quản lý lao động của địa phương với chính quyền tỉnh Vân Nam - Trung Quốc góp phần đảm bảo an toàn và tính hợp pháp cho công dân.

IV. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Cử tri thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa và xã Tủa Đình, huyện Điện Biên Đông: Hiện nay tình trạng vi phạm về trọng tải của các phương tiện giao thông khá phổ biến dẫn đến các tuyến đường Tuần Giáo đi Tủa Chùa và thành phố Điện Biên Phủ đi Điện Biên Đông xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tải trọng trên các tuyến đường trên.

Trả lời: (Văn bản số: 1529/BC-SGTVT ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Sở Giao thông Vận tải).

Trong những năm qua, Sở Giao thông Vận tải khắc phục khó khăn, tăng cường bố trí lực lượng, trang thiết bị để tiếp tục duy trì hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động 24/24h hàng ngày và 07 ngày trong tuần. Đồng thời tổ chức hàng chục cuộc thanh tra đột xuất kiểm soát tải trọng phương tiện bằng cân xách tay trên các tuyến Quốc lộ 6, Quốc lộ 12 kéo dài, Quốc lộ 4H đã góp phần kiểm chế tai nạn giao thông, nâng cao tuổi thọ công trình đường bộ.

Song, do biên chế của Thanh tra giao thông rất mỏng, ngoài công tác kiểm soát tải trọng phương tiện còn phải thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông... nên không thể tổ chức kiểm soát tải trọng phương tiện thường xuyên, liên tục trên tất cả các tuyến đường của tỉnh. Do đó để tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, đặc biệt là trên tuyến Tuần giáo - Tòa Chùa và Điện Biên Phủ đi Điện Biên Đông (theo phản ánh của cử tri), Sở Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 1351/SGTVT-TTr ngày 24/7/2018 về việc đề nghị xử lý xe ô tô chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, trong đó:

1. Đề nghị Công an tỉnh hoàn thiện việc trang bị hệ thống cân tải trọng cố định tại các trạm Cảnh sát giao thông theo Đề án "Tăng cường biên chế, trang thiết bị và đào tạo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 334/2005/QĐ-TTg ngày 15/12/2005; đồng thời tiếp tục trang bị cân tải trọng xách tay để tuần tra, kiểm soát lưu động phát hiện, xử lý xe quá tải trên các tuyến đường giao thông (nhất là các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường nông thôn...). Chỉ đạo Lực lượng Công an theo phân cấp lập hồ sơ điều tra cơ bản tuyến, địa bàn, rà soát, thống kê, phân tích số lượng, tình hình ô tô vận tải hàng hóa hoạt động trên địa bàn để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết.

2. Đề nghị UBND, Công an các huyện, thị xã, thành phố.

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông theo tuyến địa bàn đã được phân công lập hồ sơ điều tra cơ bản khảo sát tuyến, địa bàn, loại phương tiện, thời gian. Hành vi vi phạm, quy luật hoạt động, số doanh nghiệp vận tải, các kho, bến, bãi, mỏ vật liệu trên địa bàn; rà soát, thống kê, phân tích số lượng, tình hình ô tô vận tải hàng hóa hoạt động trên địa bàn để có kế hoạch tuần tra, kiểm soát xử lý xe quá tải cho phù hợp.

Công an các huyện, thị xã, thành phố chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông để kiểm soát tải trọng trên những tuyến đường đã được phân cấp quản lý.

3. Yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ

Nghiêm túc thực hiện công tác đếm xe theo quy định, khi phát hiện lưu lượng xe lớn xe tải nặng có dấu hiệu chở quá tải thì kịp thời báo cáo cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý.

Tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo 5 tiêu chí theo hợp đồng đã ký kết với cơ quan quản lý đường bộ. Đặc biệt trong mùa mưa lũ, cần thực hiện nghiêm túc công tác tuần đường, phát hiện hư hỏng công trình đường bộ, các vị trí xảy ra sạt lở để có phương án xử lý kịp thời, không để ách tắc giao thông kéo dài.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với các phòng, ban, đơn vị của Sở và các lực lượng chức năng có liên quan tăng cường bố trí lực lượng, sẵn sàng phối hợp, xử lý nghiêm hành vi chở hàng quá trọng tải cho phép trên các tuyến đường; đề nghị UBND tỉnh có hình

thức xử lý đối với các đơn vị kinh doanh vận tải cố tình vi phạm quy định của pháp luật về xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa tham gia giao thông.

V. SỞ XÂY DỰNG

Cử tri Trung đoàn bộ binh 82: Để tạo điều kiện cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang và các đối tượng khác khi được điều động, luân chuyển theo yêu cầu, nhiệm vụ công tác trên địa bàn tỉnh Điện Biên được thuê nhà ở công vụ, đề nghị UBND tỉnh triển khai việc lập quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở công vụ; quy hoạch, bố trí đất và đầu tư xây dựng nhà ở công vụ theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014.

Trả lời: (Văn bản số: 779/SXD-HTKT,QLN&BDS ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Sở Xây dựng).

Chương trình nhà ở tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 30/12/2015; Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 06/6/2016. Theo đó đến năm 2020 tỉnh sẽ triển khai xây dựng nhà ở công vụ bằng nguồn ngân sách địa phương do UBND tỉnh cân đối, bố trí với khoảng 2.239 căn tương ứng với 80.021m² sàn cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức.

Riêng đối tượng là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được điều động, luân chuyển theo yêu cầu quốc phòng, an ninh thì các dự án xây dựng nhà ở công vụ cho các đối tượng này theo quy định tại điểm b khoản 2 Luật Nhà ở năm 2014 thì do Bộ Quốc phòng quyết định; cũng theo quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở thì Bộ Quốc phòng có trách nhiệm lập kế hoạch phát triển nhà ở công vụ của đơn vị mình và gửi xin ý kiến thống nhất của Bộ liên quan. Do đó đối với nội dung kiến nghị của cử tri Trung đoàn bộ binh 82 về việc triển khai lập quy hoạch, kế hoạch phát triển và đầu tư xây dựng nhà ở công vụ thuộc trách nhiệm của Bộ chủ quản.

Đối với công tác lập quy hoạch bố trí quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở công vụ cho nhóm đối tượng là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thì trong thời gian tới Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát nghiên cứu bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở công vụ làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập các dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

VI. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Cử tri xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ kiến nghị: Dự án Bến xe khách tỉnh Điện Biên, tại thành phố Điện Biên Phủ được phê duyệt quy hoạch từ năm 2004, có diện tích đất thu hồi chủ yếu trên địa bàn, Tổ dân phố 1, xã Thanh Minh. Cuộc sống của các hộ dân trong vùng quy hoạch dự án gặp rất nhiều khó khăn (các hộ không được xây dựng nhà, tách hộ, chuyển quyền sử dụng đất...). Cử tri đã nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay sau 14 năm dự án vẫn chưa được triển khai, thực hiện. Để đảm bảo quyền lợi và ổn định cuộc sống của nhân dân, đề nghị

UBND tỉnh, hủy bỏ việc thu hồi đất đối với Dự án Bến xe khách tỉnh Điện Biên hoặc sớm triển khai, thực hiện dự án?

Trả lời: (Văn bản số: 1993/SKHĐT-KTĐN ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

1. Tình hình triển khai dự án:

Thực hiện công văn số 122/UBND - TH, ngày 06/02/2009 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc đầu tư xây dựng Bến xe khách tại xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ; ngày 11/02/2009, UBND thành phố Điện Biên Phủ đã cùng đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH thương mại và xây dựng số 6 tỉnh Điện Biên và UBND xã Thanh Minh đã tiến hành bàn giao mốc giới quy hoạch khu đất xây dựng bến xe khách Thanh Minh, có diện tích 22.120m² và khu đất tái định cư cho các hộ dân thuộc diện đền bù và giải phóng mặt bằng, có diện tích 5.680m². Tuy nhiên từ đó đến nay, dự án không tiến triển thêm bước nào, do các nguyên nhân sau:

- Nguyên nhân thứ nhất là: Do thiếu kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng để giao đất cho nhà đầu tư.

- Nguyên nhân thứ 2 là: Do cơ chế chính sách thay đổi, dẫn đến việc thay đổi nội dung dự án đầu tư của nhà đầu tư. Năm 2009, UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư, nhưng chưa có mặt bằng để triển khai dự án. Do đó năm 2017, Công ty TNHH thương mại và xây dựng số 6 tiếp tục đề xuất dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tuy nhiên đầu năm 2018 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, được thay thế bằng Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 và hiện chưa có Thông tư hướng dẫn thực hiện.

- Nguyên nhân thứ 3 là: Nội dung đề xuất dự án của nhà đầu tư thay đổi về quy mô và hình thức đầu tư so với dự kiến ban đầu. Hiện tại, nhà đầu tư (Công ty TNHH thương mại và xây dựng số 6), đề xuất dự án theo hình thức PPP (đối tác công tư), với 2 hợp phần là xây dựng bến xe theo loại hợp đồng BOO (xây dựng - sở hữu - kinh doanh) và khu tái định cư theo loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Đây là hình thức đầu tư mới, nên cũng cần phải có thời gian nghiên cứu, để dự án thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, nhưng cũng đồng thời đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, của nhà nước và của nhân dân.

2. Các nội dung đang triển khai thực hiện:

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được dự thảo Báo cáo NCKT dự án xây dựng Bến xe khách và dự án khu đô thị tại xã Thanh Minh, theo hình thức đối tác công tư (PPP) của Công ty TNHH thương mại và xây dựng số 6. Hiện Sở đang cùng các Sở, ngành họp bàn thống nhất, phương án hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ Báo cáo NCKT theo quy định và yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, cho phép và chấp thuận chủ trương đầu tư, để sớm triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Tuy nhiên, đây là dự án phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thành phố Điện Biên Phủ, vì vậy, UBND tỉnh khẳng định dự án đầu tư xây dựng Bến xe khách tại xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ theo hình thức đầu tư đối tác công tư - PPP sẽ tiếp tục được triển khai theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện nội dung đầu tư dự án theo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để báo cáo các cấp có thẩm quyền cho chủ trương và chỉ đạo việc triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành.

Chia sẻ với những khó khăn của các hộ dân Tổ dân phố 1, xã Thanh Minh, nằm trong vùng quy hoạch dự án, các Sở, ngành tỉnh đang tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bến xe khách và dự án khu đô thị tại xã Thanh Minh, theo hình thức đối tác công tư (PPP). Theo đề xuất của nhà đầu tư, tiến độ thực hiện dự án 2 năm (dự kiến khởi công từ quý I/2019).

VII. UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

Cử tri xã Nà Sáy, huyện Tuần giáo: Hiện nay, việc góp đất trồng cây cao su của nhân dân với Công ty cổ phần cao su Điện Biên còn một số vấn đề tồn tại, vướng mắc, như: sai lệch thông tin về nhân thân chủ đất; sót thửa, không kê khai; đất thuộc diện tích cộng đồng quản lý; đất nằm trong diện tích giao rừng theo Kế hoạch số 388/KH-UBND ngày 20/2/2013 của UBND tỉnh; đất đang có tranh chấp... Để đảm bảo quyền lợi của người dân khi thực hiện hợp đồng phân chia sản phẩm khai thác mủ cao su, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương trong vùng quy hoạch phát triển cao su rà soát tồn tại, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ có đất góp trồng cao su.

Trả lời: (Văn bản số: 1165/UBND-TNMT ngày 20 tháng 8 năm 2018 của UBND huyện Tuần giáo).

1. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Nà Sáy, Văn phòng ĐKQSD đất, Công ty cổ phần cao su Điện Biên tổng hợp thông tin về số hộ, diện tích, hiện trạng sử dụng đất đang trồng cao su chưa được cấp GCNQSD đất.

1.1 Số hộ đã được cấp GCNQSD đất: 530 hộ; số giấy cấp: 1.152 giấy; Diện tích đã cấp giấy: 652,19ha.

1.2 Số hộ đã góp đất trồng cao su nhưng chưa được cấp GCNQSD đất: 126 hộ; diện tích 111,75ha.

2. Phương án giải quyết

1.1 UBND huyện đang lập hồ sơ hoàn tất thủ tục để cấp GCNQSD đất cho các hộ đủ điều kiện cấp GCNQSD đất nhưng chưa được cấp và thực hiện chỉnh lý đối với các trường hợp sai lệch thông tin.

1.2 Về kinh phí tổ chức thực hiện: UBND huyện tạm thời trích kinh phí từ ngân sách huyện để tổ chức thực hiện đảm bảo thời gian yêu cầu.

Thời gian hoàn thành trong năm 2018.
